

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดลำพูน ได้สรุปประเด็นกลุ่มปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนหรือความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดลำพูนแนวทางแผนขั้นตอนการดำเนินการขีดความสามารถของจังหวัดและแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกัน และแนวทางการนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนได้จัดทำ ๒ ประเด็นเร่งด่วนที่เห็นควรดำเนินการทันทีดังนี้

ประเด็นปัญหา	แนวทางการแก้ไข	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๑) การบริหารจัดการน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำของจังหวัดลำพูน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในนิคมอุตสาหกรรม - โครงการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและอุปโภคบริโภค - การบริหารจัดการชุมชนน้ำสู่ความยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> • การบริหารจัดการน้ำในนิคมอุตสาหกรรมในช่วงฤดูแล้ง • การก่อสร้างประตูระบายน้ำโดยตาด ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงจากอุทกภัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และ เพื่ออุปโภคบริโภค ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๖,๙๐๐ ไร่ ในพื้นที่ ๔ ตำบล ๔๗ หมู่บ้าน งบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท • การขยายผลโครงการชุมชนพิชิตธรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดลำพูน - นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน - อำเภอทุกอำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
<p>๒) แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน</p>	<p>การแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า บ้านก้อแซนด์บ็อกซ์โมเดล</p> <ul style="list-style-type: none"> • การพัฒนาอาชีพและทางเลือกในการดำรงชีพเพื่อไม่ให้เกิดการเผาป่า • การจัดสรรที่ทำกิน • การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร • การสร้างการรับรู้และความตระหนัก • รมณรงค์หยุดเผาและการบริหารจัดการการเผาตามวันเวลาดที่กำหนด • จัดชุดตรวจปฏิบัติการป้องกันไฟป่า • จัดทำแนวกันไฟ 	<ul style="list-style-type: none"> -สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน -สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน -ที่ว่าการอำเภอ -สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน -ป่าไม้จังหวัดลำพูน -สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน -สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน -สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน -สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

ประเด็นปัญหา	แนวทางการแก้ไข	หน่วยงานรับผิดชอบ
		-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำพูน -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่